






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
26 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>สถานการณ์โควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, TNN) -ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ จุฬาฯ โโพสต์ว่า การระบาดโควิด 19 เพิ่มขึ้นตามที่คาดหมายไว้ เมื่อนักเรียนเปิดเทอมและเข้าสู่ฤดูฝนจะเป็นการระบาดของโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล จะมีจุดสูงสุดในเดือน มิ.ย.จนถึงส.ค. และค่อยๆ ลดลง จะเพิ่มอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มากในเดือนม.ค.และก.พ.ปีหน้าแล้วสงบลง สำหรับผู้ที่เป็น novid หรือที่ยังไม่เคยเป็นก็จะเป็นในช่วงนี้มากขึ้น เหลือผู้ที่ไม่เคยเป็นน้อยลงอย่างมาก และการติดเชื้อซ้ำสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ส่วนใหญ่อาการจะลดน้อยลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitak) - NBC News สื่อสหรัฐฯ รายงานว่า รัฐบาลปักกิ่งกำลังเผชิญหน้ากับการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ที่อาจเจอป่วยสูงสุดถึง 65 ล้านเคสต่อสัปดาห์ในระยะสูงสุดของวิกฤตในช่วงสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ และเบื้องต้นอนุมัติวัคซีน 2 ชนิดที่มีเป้าหมายไปที่ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ XBB</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. แจ้งความชววิทย์ หมิ่นเจ้าพนักงาน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก., ไทยโพสต์), เว็บไซต์ (แนวหน้า) - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงรายละเอียดที่กรมฯ แจ้งความดำเนินคดีกับนายชววิทย์ กมลวิศิษฐ์ ในข้อหาหมิ่นเจ้าพนักงาน ขณะเข้าตรวจสอบรำนจำหน่ายกัญชาในรร.เดวิส เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2566 ซึ่งในวันเกิดเหตุมีการพูดว่าการกระทำดังกล่าวจะต้องฟ้องร้อง แต่ช่วงที่ผ่านมากรมฯ มีภาระงานมากและอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล จึงทำให้ต้องเร่งดำเนินการเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 เพราะในวันที่ 27 พ.ค.จะหมดอายุความตามกฎหมาย พร้อมยืนยันไม่เกี่ยวกับประเด็นการเมือง และไม่ได้ดำเนินการเฉพาะกับนายชววิทย์</p> <p>2. การนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เส้นทางเศรษฐกิจ) - น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ชี้แจงกระบวนการออกประกาศ สธ.ให้นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชีรายชื่อยาเสพติดตามนโยบายหาเสียงของพรรค โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากออกประกาศสธ.ให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด จำเป็นต้องออกประกาศเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการ หรือผู้ปลูก ผู้จำหน่ายที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ ในระหว่างการคุ้มครองจะเร่งจัดทำกฎหมายเพื่อควบคุมและออกกฎระเบียบในการใช้กัญชา คือ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง และบทเฉพาะกาลเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ</p> <p>-นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โโพสต์ฝากข้อความถึง ทน.พรรคก้าวไกล ระบุว่า กัญชาถ้าถูกเอาไปเป็นยาเสพติดคือการทำลายความมั่นคงทางยาที่ใช้กัญชารักษาคน พร้อมยืนยันไม่ขมขื่นประท้วงจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง รมว.สธ. รวมถึงเสนอแนวทางการกำหนดสถานะของกัญชาในประเทศไทยไว้ 3 ขั้นตอน คือ 1.กลับมาพิจารณาที่ข้อเท็จจริงของกัญชาอย่างรอบด้าน 2.พ.ร.บ.กัญชา คือกลไกที่มีประสิทธิภาพที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ 3. ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างและออกแบบกลไกเรื่องกัญชา ให้เกิดกฎหมายที่ใช้กำกับและบริหารกัญชาของประเทศ</p> <p>-นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ผู้ผลิตน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) กล่าวว่า ตนและคนที่ปลูกกัญชา 40 กว่าล้านไม่เห็นด้วย หากรัฐบาลใหม่มีมติให้กัญชากลับเข้าไปเป็นบัญชียาเสพติด การทำ MOU นโยบายแบบนี้ต้องได้เป็นรัฐบาลก่อน พร้อมเสนอให้ทำประชามติหรือโพลดู</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ทีวีช่อง NBT, thaigov, thailandplus) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สธ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นำคณะผู้บริหารหรือทวิภาคีความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับประเทศบังกลาเทศ มัลดีฟส์ และผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สมัยที่ 76 เพื่อการพัฒนาทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากรทางการแพทย์ การศึกษา วิจัย และการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.66 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส</p>	
<p>หมอเด็กแนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดเมื่อลูกถูกบูลลี่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัลนิวส์, newtv, thansettakij, Hfocus, js100, ch3, workpointtoday, The Reporters, spacebar, mcot, thaipbs)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การบูลลี่เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความตั้งใจทำให้ผู้อื่นรู้สึกอับอาย รู้สึกเป็นทุกข์ โดยที่ผู้กระทำนั้นรู้สึกสนุก สะใจ และมักมีโอกาสดังขึ้นซ้ำๆ การบูลลี่มี 4 ประเภท คือ การบูลลี่ทางกาย ทางคำพูด ทางสังคม และทางไซเบอร์ ส่งผลกระทบกับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยเด็กต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก และแม่อาจสร้างบาดแผลในใจจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ เผยปัจจุบันมีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดจากการถูกบูลลี่ในหลายรูปแบบและรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยไทยพบการบูลลี่กันเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เกิดขึ้นในโรงเรียนมากที่สุด พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตดูแลบุตรหลาน พูดคุยสม่ำเสมอ</p>	
<p>อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ เผย อย. เปิดรับสมัคร “รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 66 โดยมีทั้งรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น และรางวัลสถานประกอบการดีเด่น สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th</p>	
<p>เพิ่มโทษพักใบอนุญาตเภสัชกรกระทำผิด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- ภก.ดร.สุวิทย์ อธิกุลชน อุปนายกสภาเภสัชกรรม เผย ปี 2565 ที่ผ่านมาสภาฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามา 100 กว่าคดี โดยอันดับที่ 1 เป็นเรื่องเภสัชกรแขวนป้าย ไม่อยู่ประจำร้านขายยา ไม่ปฏิบัติหน้าที่ และอันดับ 2 โฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดีย มีการพิจารณาโทษเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการตักเตือน อย่างไรก็ตาม บทลงโทษเกี่ยวกับวิชาชีพมีตั้งแต่ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ 3 เดือน หรือ 2 ปี ไปจนถึงเพิกถอนใบอนุญาต ล่าสุดปีนี้สภาเภสัชกรรมมีมติให้เพิ่มบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรม กรณีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรม (แขวนป้าย) ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ เภสัชกรที่กระทำความผิด 2 ปี หากประชาชนพบเห็นเภสัชกรมีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถแจ้งได้ที่ https://bit.ly/3AGaQV2 หรือแจ้งสายด่วนศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. โทร.1556</p>	
<p>TO BE NUMBER ONE</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, prd)</p> <p>- นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคกก.การอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ร่วมกับกรมสุขภาพจิต เป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ตรวจสอบการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 13-15 ก.ค. นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยสำนักงานคกก.การอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต สนับสนุนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษารณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ได้มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัย ร่วมกับสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการในการป้องกัน ค้นหา บำบัดรักษา เฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ และตามยุทธศาสตร์ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้องนำสู่การสร้างสถานศึกษาให้ปลอดภัย เป็นสถานศึกษาแห่งความสุข และผลลัพธ์สุดท้ายคือผู้เรียนที่มีคุณภาพมีสมรรถนะสูง</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., INN)</p> <p>- นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ (หมอเอก) โปสต์ประเด็นนโยบายบุหรีไฟฟ้า พร้อมแนบรายงานตีพิมพ์วารสาร The American Journal of Medicine ว่า ส่งงานต่อเรื่อง #บุหรีไฟฟ้า ให้นายกฯ ใหม่ รวม.สธ.ใหม่ และสภาฯ ชุดใหม่ การทำให้บุหรีไฟฟ้า ถูกกฎหมายจะช่วยให้ควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนได้ดีกว่า และข้อมูลจากสหรัฐฯ ระบุว่าปัญหาของบุหรีไฟฟ้าในวัยรุ่นนเทียบไม่ได้เลยกับการสูบบุหรี่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่า ดังนั้น การลดจำนวนผู้สูบบุหรี่จะช่วยลดปัญหาสาธารณสุขในภาพรวมมากกว่า</p>	
<p>เงินชดเชยสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thebangkokinsight)</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจงกรณีการให้บริการด้านสาธารณสุขผู้มีสิทธิบัตรทอง หากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลซึ่งไม่ใช่เป็นพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เบื้องต้นตาม ม.41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย</p> <p>1) หากเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร อัตรา 240,000-400,000 บาท 2) พิกัด/สูญเสียอวัยวะ อัตรา 100,000-240,000 บาท</p> <p>3) บาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แส่นบาท สอบถามเพิ่มเติม โทร.สายด่วน สปสช. 1330</p>	
<p>พฤติกรรมสุขภาพดีแบบยั่งยืน ลดโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.ตнуพล วิรุฬหการุญ นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO) กล่าวว่า การเกิดกลุ่มโรค NCDs สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการบริโภคสินค้าตามกระแสนิยม แก้ปัญหาได้โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพดีที่ยั่งยืน (Sustainable Wellness) ปฏิบัติง่าย ๆ ด้วยการหันมาหาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม บริโภคพืชผักสวนครัว ออกกำลังกาย ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน นอนหลับพักผ่อน และร่วมทำกิจกรรมอาสาสร้างสุขรอบตัว</p>	